
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา /กระท่อม  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ทบทวนกฎหมายกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. กล่าวถึง กรณีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เตรียมหารือประเด็นกัญชา
ทางการแพทย์ ว่า ยังไม่มีการนัดหารือ แต่พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ตรงกันที่เน้นการใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ใช่เชิงสันทนาการ ส่วนแนวปฏิบัติ ในรายละเอียดต้องฟังผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
และกรมการแพทย์ ศึกษาเรื่องนี้อยู ่รวมทั้งไม่ขอพูดถึงเรื่องกัญชาแล้ว เพราะตอนนี้อยู่กระทรวงมหาดไทย 
    2. คัดค้านนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk) 
     -เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์ค้าน สธ. ตัดสิทธิการปลูกกัญชาของประชาชน และนำกัญชากลับสู่ยา
เสพติด โดยขอให้ รมว.สธ.นำข้อเท็จจริงกำหนดมาตรการ อย่าทำตามกระแสที่ถูกปั่น พร้อมเตรียมเคลื่อนไหว ดังนี้  
1.ยื่นหนังสือ คัดค้านการนำกัญชาสู่ยาเสพติดและการตัดสิทธิของประชาชนต่อ รมว.สธ. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ซึ่งมี
ประเด็นขอ รมว.สธ. ทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับ บุหรี่ สุรา ก่อนกำหนดสถานะกัญชา 2. ให้เวลาสธ. 15 วัน  
ในการตอบคำถามและสร้างข้อมูลที่ชัดเจนแก่สังคม หาก สธ.ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือยืนยันที่จะกระทำเช่นเดิม จะชุมนุมที่
ทำเนียบรัฐบาล  
บทความ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก  
     -รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยน กัญชาที่เคยเสรีจะไม่เสรีอีกต่อไปเมื่อรัฐบาลยุคนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ มีแนวโน้มว่า 
กัญชาจะต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่าน้ัน โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ตามนโยบายพรรคเพื่อไทยเน้นเฉพาะ
ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพเท่านั้น ถ้าเรื่องใดไม่ใช่เพื่อการแพทย์หรือเพื่อสุขภาพอาจจะต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุม 
ดังนั้น ต้องไปดูกฎหมายกัญชา กัญชง ที่กำลังร่างออกมาว่าจะมีเนื้อหาควบคุมดูแลอย่างไร ส่วนจะมีการออกประกาศ สธ.
ควบคุมเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นเรื่องท่ีสามารถพิจารณาควบคู่ไปกับการร่าง พ.ร.บ กัญชา กัญชง ได้ 

- 

           ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

นโยบาย สธ. 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, การเงิน
ธนาคาร, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, acnews, thebangkokinsight) 
    -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 13 
ประเด็น และพิจารณา Quick Win ที่จะดำเนินการให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ใน 100 วัน จาก 13 ประเด็น เพื่อนำเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีเป็น Quick Win เด่นของรัฐบาล ทั้งโครงการพระราชดำริฯ รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ. มะเร็งครบวงจร สร้าง
ขวัญกำลังใจบุคลากร สถานชีวาภิบาล ดิจิทัลสุขภาพ เศรษฐกิจสุขภาพ ยาเสพติด และส่งเสริมการมีบุตร 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., สวพ.91, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, headtopics, hfocus, NBT, thesender, 
newtv, pptv, thereporters, thecoverage , thaipbs, fm91bkk)  
   -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในการประชุม คกก.การแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ครั้งท่ี 9/2566  โดยมอบนโยบาย 
ในการจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky Doctor ให้มีครบทุกเขตสุขภาพท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13  Quick 
Win 13 ประเด็น ให้เห็นผลใน 100 วัน ของ สธ. เพิ่มความรวดเร็วการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวปี
ใหม่นี้ ทั้งนี้ สพฉ. มีแผนที่จะเร่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ในทุกเขตสุขภาพ รวมถึงประสานความร่วมมอืจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มทรัพยากร และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการการลำเลียงทางอากาศ คาดเสร็จสิ้นภายในเดือน
ธันวาคม 2566  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, isranews) 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง นโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค ว่า รมว.สธ.มอบนโยบาย 

- 
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เพื่อยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย มีหลายเรื่องที่ทำได้ โดยเฉพาะเรื่องการลดความแออัดในรพ. ทั้งการ
ส่งยาทางไปรษณีย์ การรับยาใกล้บ้าน ระบบเทเลเมดิซีน หรือการจัดบริการชีวาภิบาลและจิตเวชครบวงจร ตลอดจนการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูก โดยเชื่อว่าบริการหลักๆ เหล่านี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้เร็ว 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า voicetv) 
     -นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีต รมช.สธ. กล่าวเช่ือมั่นว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. จะเห็นความสำคัญของสวัสดิการ 
ค่าตอบแทน ของบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ  เพื่อที่จะเกิดศักยภาพในการดูแลรักษาประชาชน เป็นกำลังใจในการ
ทำงาน รวมถึงนำ รพ.ออกสู่นอกระบบ คล้ายระบบเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้  จ.นครพนม อนาคตต้อง
ยกระดับเป็น รพ.ศูนย์อาเซียน และต้องมีโรงเรียนแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอมากข้ึน 
เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., มติชน, กรุงเทพธุรกิจ,  
Radio-สวท., ทีวีช่อง TNN, hfocus, thethaiger) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย 
(Thainess Wellness Destination : TWD) ว่า สธ. ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล สร้างคนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจ
มั่งคั่ง (Health for Wealth) โดยยกระดับบริการ เสริมสร้างสุขภาพประชาชน สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยดึง Soft Power อัตลักษณ์
ความเป็นไทยและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งจากองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร และการแพทย์
ทางเลือก เช่ือมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   

 

โครงการฟันเทียม-รากฟันเทียม ปี 2566 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (chiangmainews, FB Thai Today News) 
    -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย คาดว่าผลการดำเนินงานโครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิม
พระเกียรติฯ ประจำปี 2566 จะเป็นไปตามเป้าหมาย ล่าสุดมีผู้ได้รับบริการใส่ฟันเทียม 51,545 คน และผู้ได้รับบริการฝังราก
ฟันเทียม 1,388 คน 

 

กรมอนามัยเฝ้าระวังสุขอนามัยจากน้ำท่วม 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (Radio-สวท.,ทีวีช่อง 5, thereporter) 
    -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้มอบหมายใหก้องอนามัยฉุกเฉินประเมินสถานการณ์และ
ความเสี่ยง ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ในพื้นที่ ติดตาม เฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.อุดรธานี อุบลราชธานี และยโสธร ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือ
และสนับสนุนภารกิจการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม ชุดสาธิตการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือชุด
เราสะอาด (V-Clean) ชุดตรวจประเมินและจัดการการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำ เป็นต้น  

 

การยกระดับสมรรถนะเสริมการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
    -นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้าใจสาระสำคัญ และ
การดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด รุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับสมรรถนะเสริมการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การ
บำบัดรักษาผู้เสพยาสูบ และการสร้างมาตรการชุมชนปลอดบุหรี่ 

 

โรคไข้หวัดใหญ่ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, hfocus, postjung) 
    -นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า พบได้ตลอดปี และ
ระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่ อาการจะคล้ายคลึงกับ
ไข้หวัดทั่วไป การรักษาในผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรง การพิจารณาให้ยาฆ่าไวรัส
อยู่ท่ีการวินิจฉัยของแพทย์ พร้อมแนะควรใส่หน้ากากอนามัยหากไปในสถานท่ีแออัดหรือเสี่ยงติดเช้ือ 

 

ยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ขาดแคลน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage, เพจสมาพันธ์แพทย์ฯ 
     -รพ.หลายแห่งกำลังประสบปัญหายารกัษาโรคไข้หวัดใหญ่หมดคลงัท่ามกลางสถานการณ์การระบาดเพิ่มมากข้ึนกว่า     ปี
ก่อน มีหลายเพจโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ยา oseltamivir หมด ซึ่งถือเป็นยาต้านไวรัสยับยั้งการทำงานของเช้ือไวรัส
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ A ทั้งนี้ รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ยืนยันว่า oseltamivir ขาดแคลนจริง 
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เกิดปัญหาเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตยา แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล รพ.ต่าง ๆ ยังสามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ทดแทน
ก่อนได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน หากผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาการไม่หนักมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส แนวทางป้องกันท่ี
สำคัญคือสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัด ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เพจไม่ใช่หมอบ่นฯ 
     -อนาคตการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ทดแทนโอเซลทามิเวียร์อาจแพร่มากขึ้นจากสถานการณ์โอเซลทามิเวียร์ขาดตลาด และ
ยาฟาวิอาจให้ผลดีกว่าในแง่ mechanism รอดูต่อไป 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เพจ Dr.Dark 
     -ตกลงที่พยายามมั่วประชาสัมพันธ์แยกไข้หวัดใหญ่กับโรคอื่น ๆ ด้วยอาการ เพราะยาขาดนี่เอง 
Smart Healthcare TTM 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) 
    -กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เผย ความคืบหน้าการดำเนินการแพลตฟอร์ม
ดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) นำ AI แปลตำรับ ตำรายา
โบราณซึ่งเป็นสมบัติชาติ เพื่อนำเข้าสู่ Knowledge-based และ Big Data ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ เพื่อ
วางแผนด้านสุขภาพ การใช้บริการ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจสมุนไพร ในอนาคต  
ภายหลังดำเนินการ MOU ร่วมกันมาครบ 2 ไตรมาส 

 

ถ่ายโอน รพ.สต. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นายณัฐดนัย สดคมขำ รองประธานชมรมสาธารณสุขภาคกลาง ยื่นหนังสือด่วนถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เรื่อง  
ขอแจ้งความประสงค์ยกเลิกการถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมขอผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทาง
ออกให้ โดยด่วน  ซึ่ งมี เนื้ อหาระบุว่า บุคลากรสังกัด  สสจ.สุพรรณบุรี  จำนวน 23 ราย มีความประสงค์ ให้  สธ. 
ดำเนินการยกเลิกการถ่ายโอนฯ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ  ด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อปท. ในวันท่ี 28 ก.ย. 2566  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     -นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. เผยว่า การถ่ายโอน
ภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. รุ่นแรกในปีงบประมาณ 2566 พบปัญหาใหญ่ 2 ประเด็น ได้แก่ การส่งมอบทรัพย์สิน ท่ีดิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และปัญหากฎระเบียบจากส่วนราชการ ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการถ่ายโอนฯ รุ่นต่อไปอีก 933 แห่ง น่าจะเป็น 
ในลักษณะเดียวกัน เบื้องต้นมอบหมายให้ สธ. สำรวจทรัพย์สินแล้ว และในการประชุมนัดต่อไปจะมีการเชิญเจ้าของที่ดิน 
เข้ามาคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน หากยังไม่สำเร็จอาจต้องส่งต่อไปยังคกก.การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เพื่อรายงานต่อ 
ครม. ทั้งนี้ เช่ือว่านโยบายใหม่จาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ที่จะทำให้บริการปฐมภูมิในความเข้มแข็ง รวมถึงนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รมว.มท. ที่รู้เรื่องการถ่ายโอนฯ อยู่แล้ว จะทำให้การถ่ายโอนฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

เปิดบัญชีทรัพย์สิน รมว.สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
     -กล่าวถึงกรณี ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืงล่าสดุ เรียกเสียงฮือฮากันไดอ้ีกครั้ง โดยทรัพย์สิน
ของหมอชลน่านและภรรยา มูลค่ารวมกัน 561,444,058 บาท สะดุดตรงที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด มีช่ือของภรรยา
เป็นผู้ถือครองแทบทั้งนั้น อดช่ืนชมไม่ได้ว่าหมอชลน่านเป็นสมาชิกชมรมคนรักเมียเหมือนกัน 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง) 
     -นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือรายงานข้อมูล
สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนไทย ที่ได้ทำการสำรวจร่วมกับ สธ. ในปี 2566 กับ สส.พรรคเพื่อไทย เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในช้ัน กมธ.วิสามัญ พิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งสถาบันฯ ต้องการ
ให้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะห่วงผลกระทบที่จะมีต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างแพร่หลาย 
ทั้งนี้ น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเพื่อไทย ระบุ พรรคจะศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ประเมินผลกระทบ
ทั้งทางมิติสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจอย่างรอบคอบท่ีสุด 
     -นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.พรรคชาติพัฒนากล้า อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 ในประเด็นบุหรี่
ไฟฟ้ามหันตภัยใหม่สังคมโลก ว่า จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังต่อเนื่อง รวมทั้ งการให้ความรู้   
ที่ถูกต้องแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในสถานศึกษา การยกเลิกกฎหมาย
ห้ามนําเข้า ห้ามขาย แล้วออกกฎหมายใหม่มาควบคุมจะสามารถแก้ปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กเยาวชนได้สําเร็จ
แน่นอน 
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โรคฝีดาษวานร 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ xinhuathai 
     -เขตบริหารพิเศษมาเก๊าทางตอนใต้ของจีนรายงานตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกของเมืองเป็นเพศชาย วัย 29 ปี 

 

 


